



๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๓๗.๓/ว ๕๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายกองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดประชุมให้ความรู้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระยะเวลา ๒ เดือนต่อครั้ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดประชุมไปแล้วจำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น

สำหรับการประชุมครั้งต่อไป จังหวัดกระบี่ ได้กำหนดให้มีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเชาร์เทิร์น ลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ และอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งกำชับให้นายกองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่ติดภารกิจสำคัญก็ขอให้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และหากมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็ขอให้มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมให้จงได้ เพราะโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดกระบี่

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความต้องการที่จะให้ส่วนราชการใดมาชี้แจงในการปฏิบัติงานร่วมกับงานในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ให้แจ้งรายละเอียดให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๓. ขอเชิญนายอำเภอและท้องถิ่นอำเภอ เข้าร่วมประชุมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักจากต้นสังกัด โดยจังหวัดจะรับผิดชอบอาหารว่างและอาหารเย็นและผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถจองที่พักโรงแรมเชาร์เทิร์น ลันตา ได้โดยตรง ทางหมายเลข ๐-๗๕๖๘-๔๑๗๕ สำหรับการแต่งกายขอความร่วมมือแต่งชุดบาติก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสอาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙ , ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗